

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 6-8 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง

1. เจตีย์สามองค์สู่ด่านสิงขรโอกาสแห่งการต่อยอดประตูน้ำเข้า
2. สศท.10รุกแผนจัดเก็บต้นทุนสับประรดปี59
3. รมต.จ่อยกข้าราชการรับเกณฑ์ประเมินใหม่
4. คอแล้มน์ บุคคลแนวหน้า
5. ยางเสนอบิ๊กฉัตร2ข้อ ซื่อเพิ่ม-จ่ายเงินสด งงชาวสวนเมินชาย
6. ภาพข่าว: ชาวสังคมธุรกิจและภาครัฐ: พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7. คอแล้มน์ ข่าวสั้นทั่วไทย: เยี่ยมชมฟาร์มสุกรสีเขียว
8. รมว.เกษตรฯ เร่งรัดพัฒนา"สะพานปลา"ยกมาตรฐานสู่สากล
9. เกษตรฯลุยแปลงใหญ่ข้าวนำร่อง300ชุมชน6แสนไร่
10. เพิ่มหมวดปฏิรูป รัฐแนะกรธ.-แม้ชัดถ้อยหลัง คสช.จ่อตั้งขรก.ฯ
11. ภาพข่าว: แนะนำ
12. ยกระดับมาตรฐานปลาร้าไทย

หนังสือพิมพ์

- กรุงเทพธุรกิจ  
คมชัดลึก  
กรุงเทพธุรกิจ  
แนวหน้า  
เดลินิวส์  
โพสต์ทูเดย์  
  
ฐานเศรษฐกิจ  
คมชัดลึก  
กรุงเทพธุรกิจ  
คมชัดลึก  
ข่าวสด  
ไทยรัฐ

\*\*\*\*\*

# เจดีสามมองค์สู่ด่านสิงขร โอกาสแห่งการต่อยอดประตูนำเข้า



**ป**ระภาค 2 ฉบับ ประกอบด้วย ความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน หมู่ที่ 12 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ในเดือนเม.ย.2556 ต่อเนื่องมาจนถึง ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ 2/2558 เรื่อง กำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ให้ท้องที่ ต.แก่งเสี้ยน และ ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เป็น “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี” ในเดือนเม.ย. ปีที่แล้ว ถือเป็นความต่อเนื่องในการพัฒนาภาคการค้าชายแดน และภาคการลงทุนที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่ในโซนภาคตะวันตกของประเทศไทย และมีพรมแดนเชื่อมต่อกับเมียนมา “ด่านถาวรบ้านพุน้ำร้อน” ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เป็นด่านถาวรที่อยู่ตรงข้ามกับด่านทีกี เมืองทวาย รัฐตะนาวศรี เมียนมา ในการพัฒนาต่างๆ เพื่อรองรับการเป็นประตูนำเข้า-ส่งออก ที่สำคัญคือการบรรจุแผนงาน จัดสร้าง ด่านศุลกากรบ้านพุน้ำร้อน มีมูลค่าการลงทุน กว่า 1,000 ล้านบาท กับการจัดทำสิ่งปลูกสร้าง ครอบคลุมเนื้อที่ 1,000 ไร่ ทั้งพื้นที่พัฒนาโครงการด่านศุลกากร 500 ไร่ และพื้นที่สำหรับส่วนต่อ

ขยายในอนาคต และรองรับกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในภาคการค้าชายแดนสำหรับด่านถาวรบ้านพุน้ำร้อน ข้อมูลที่หน่วยงานรัฐในท้องถิ่นรวบรวมไว้ พบว่า ปีงบประมาณ 2558 (ต.ค. 2557-มี.ค. 2558) มีมูลค่ารวม 143,372,178 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 97,897,303 ล้านบาท นำเข้า 45,474,874 ล้านบาท ได้ดุลการค้า 52,422,428 ล้านบาท โดยสินค้าจากไทย ที่มีการส่งออกสู่เพื่อนบ้านได้แก่ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เครื่องจักรทำถนน รถยนต์เก่าใช้แล้ว อุปกรณ์ก่อสร้าง ส่วนสินค้านำเข้าได้แก่ ถ่านหินลิกไนต์ และอาหารทะเล ขณะการขับเคลื่อนแผนงานของภาครัฐต่อกาญจนบุรี ที่ต้องจับตาก็คือ การบรรจุให้เป็น “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี” เพราะเป็นการนำเอาเครื่องมือที่สำคัญ มาเป็นกลไกสนับสนุน เช่น ท่าเรือน้ำลึกทวาย ที่จะให้ภาคเอกชนส่งสินค้าทำได้คล่องตัวยิ่งขึ้น หรือการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมชายแดนกาญจนบุรี เพื่อรองรับอุตสาหกรรมหนัก ในนิคมอุตสาหกรรมทวาย ที่สำคัญมีการประเมินกันว่า เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนกาญจนบุรี เมื่อผนวกเข้ากับโครงการนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ำลึกทวาย เท่ากับจะเป็นการเปิดพื้นที่

การลงทุนใหม่ให้เกิดขึ้น และมีการเสนอจากหลายฝ่าย คือ ข้อเสนอให้มีการยกระดับจุดผ่อนปรน การค้าชายแดนด่านพระเจดีย์สามองค์ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ซึ่งมีการค้าชายแดนอยู่แล้ว ให้เป็นด่านถาวรเพื่อเป็นกลไกที่จะร่วมสนับสนุน การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดน นายธีรชัย ชูดีมันต์ ประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า นับตั้งแต่การเปิดด่านถาวรบ้านพุน้ำร้อน ต่อเนื่องมาจนถึงการประกาศให้กาญจนบุรี อยู่ในแผนงานของการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 แนวทางเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการสร้างโอกาส ทำให้ภาคเอกชนที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่มองเห็นถึงโอกาส และความต่อเนื่องในนโยบายของภาครัฐที่จะดำเนินการ ในการให้ความสำคัญกับภาคการค้าชายแดน ขอเสนอให้รัฐเร่งเปิดด่านการค้าถาวรที่ด่านเจดีสามมองค์ ที่ผ่านมา จุดผ่านแดนด่านเจดีสามมองค์ ซึ่งเป็นจุดผ่อนปรนชั่วคราวทางการค้าและการท่องเที่ยว ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี แม้ว่าจะมีการทำการค้า แต่ก็ยังเป็นไปแบบที่เป็นระดับท้องถิ่น ทั้งที่โดยตัวศักยภาพแล้ว มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ดังนั้นรัฐบาลควรเร่งเจรจากับรัฐบาลเมียนมาโดยเร็ว เพื่อยกระดับให้เป็น

## ด้านถาวร

“ผมเชื่อว่าด้านเจดีเอสสามองค์ จะส่งผลดีกับกาญจนบุรี เพราะเป็นการเปิดอีกช่องทางที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน จากเมืองทันพยูไชยัค ไปจนถึงเมืองมะละแหม่ง เมืองท่าของเพื่อนบ้าน ที่ผ่านมาจะเห็นว่าการเปิดด่านบ้านพุน้ำร้อนให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร ก็ทำให้การค้า การลงทุนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน”

ที่ผ่านมการณของการค้าชายแดนด่านพระเจดีย์สามองค์ มีการนำเข้า-ส่งออก เฉลี่ยเดือนละกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมการนำเข้าก๊าซธรรมชาติ ดังนั้นหากสามารถเปิดให้เป็นด่านถาวร การค้าชายแดนจะเติบโตขึ้นทันที

นายธีรชัย กล่าวว่า กาญจนบุรี จะต้องพึ่งพาศักยภาพของตัวเอง ด้วยความได้เปรียบจากการที่สามารถเชื่อมโยงพื้นที่ได้กับเมียนมา นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะการสร้างโอกาสให้เกิดการเป็นประตูในภาคการค้าชายแดนอย่างสมบูรณ์แบบ ต้องให้น้ำหนักว่าเมื่อเกิดโอกาสของการเป็นศูนย์กลางแล้ว ก็จะเป็นแม่เหล็ก ที่สร้างแรงจูงใจทางด้านการลงทุน ให้เกิดขึ้นตามมา เพราะมีปัจจัยสนับสนุนอยู่แล้ว จากนโยบายของภาครัฐ ดังนั้น เพียงแต่เข้ามาขับเคลื่อนกลไกให้เกิดการทำงานในแบบที่ประสานเข้าด้วยกัน ก็น่าที่จะทำให้การพัฒนาหรือการเติบโต เป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

## ทางด้าน นายธีรชัย ประยกุลสิน

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ราชบุรี (สศท.10) กล่าวว่า การจัดตั้งด่านการค้าถาวรเจดีเอสสามองค์ ที่อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี จะเป็นกลไกที่ร่วมผลักดันให้ภาคการค้าชายแดน ในพื้นที่โซนภาคกลาง ตะวันตก ทั้งจ.กาญจนบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับปัจจัยบวก ทั้งการนำเข้าและส่งออก ซึ่งอาจหมายถึงการมาต่อยอด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปวัตถุดิบเกษตรที่นำเข้ามาจากเพื่อนบ้าน รองรับการจัดตั้งโรงงานแปรรูปในเขตชายแดนด้านกาญจนบุรี

ที่ผ่านมการเป็นจุดผ่อนปรนชั่วคราว เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจอยู่แล้ว แต่หากฐานะเป็นด่านถาวร ในทางปฏิบัติแล้วก็คือ การที่จะสนับสนุนกลไกทางด้านต่างๆ ที่จะเข้ามาช่วยภาคการค้าทั้งนำเข้า-ส่งออก ให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยการค้าในช่องทางนี้อาจจะเน้นไปที่สินค้าเกษตร ทั้งนำเข้าและส่งออก แต่เมื่อเปิดเป็นด่านถาวร ก็มีช่องทางที่จะพัฒนาไปสู่การส่งออก-นำเข้า ในกลุ่มอื่นๆ แม้แต่การนำเข้าวัตถุดิบมาใช้เพื่อแปรรูปให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในฝั่งไทย

“ผมมองว่าการที่ภาครัฐ ให้ความสำคัญต่อกับกาญจนบุรี กับประกาศให้เป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ถ้าสามารถเปิดประตูการค้าชายแดน ได้อีกด้านก็น่าจะทำให้กาญจนบุรี ก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจฝั่งระยองตะวันตกได้อย่างสมบูรณ์แบบ”



## ด้านสิงขร...รอวันอวดศักยภาพ

**ม**ติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ที่จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในเดือนมี.ค. 2558 ได้รับทราบถึงการเปิดจุดผ่อนปรน การค้าพิเศษด้านสิงขร อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นครั้งแรกของไทย ที่มีการยกระดับในลักษณะพิเศษ ก่อนที่จะมีการพัฒนาไปสู่การเป็นด่านถาวร การยกฐานะ เป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าพิเศษด้านสิงขร จะแตกต่างจากเดิม คือจุดผ่อนปรนทางการค้า เพราะประชาชนจากฝั่งมะริด เมียนมา สามารถเดินทางเข้ามาในเขตไทยได้ถึง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขณะที่ฝ่ายไทยจะสามารถเดินทางเข้าไปถึง จ.มะริดได้ โดยทั้งไทยและเมียนมาสามารถพักค้างคืนได้ 3 คืน 4 วัน ส่วนกำหนดการการเปิด-ปิดของจุดผ่อนปรนการค้า คือ 08.00-18.00 น. ในแต่ละวัน

สำหรับด้านสิงขร ที่ผ่านมามีสถานะเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าระหว่างชายแดนไทยบ้านไร่เครา หมู่ 6 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เชื่อมกับ บ้านมุดอง จ.มะริด ประชากร ทั้ง 2 ฝ่าย ข้ามไป-มาได้เพียงชายแดน ไม่สามารถข้ามถึงตัวเมือง กระทั่งยกระดับเป็นจุดผ่อนปรน การค้าพิเศษด้านสิงขร จึงให้สิทธิในการที่จะเดินทาง

เข้าไปในพื้นที่ได้ลึกมากขึ้น ด้านการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ สินค้าที่โดดเด่น คือ **เฟอร์นิเจอร์ไม้ กล้วยไม้ป่า อัญมณี ไช้มุก และสินค้าอุปโภคบริโภค** โดยปัจจุบัน มีมูลค่าการค้าชายแดนปีละ 20 ล้านบาท ดังนั้นการเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าพิเศษ จะทำให้มูลค่าการค้าชายแดนทางด้านนี้ มีโอกาสที่จะโตแบบก้าวกระโดด เฉพาะอย่างยิ่งกับการเป็นนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ เพราะจากเดิมสินค้าจากมะริดต้องส่งทางเรือมาที่ จ.ระนอง ใช้เวลากว่า 20 ชั่วโมง และจากจ.ระนองไปยังโรงงานแปรรูป ในแถบภาคกลางที่ต้องใช้เวลา

แต่เมื่อเปลี่ยนมาเป็นการนำเข้าผ่านด้านสิงขร เท่ากับว่า จะประหยัดเวลาการขนส่ง ส่วนโครงสร้างในการที่จะพัฒนา เพื่อรองรับ ขณะนี้ทางภาครัฐได้ดำเนินการ ขยายเส้นทางคมนาคมทางบก จัดทำเป็นถนน เข้าด้านแบบ 4 เลน และเตรียมให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ทำคั้งขนถ่ายสินค้าที่ ออกจากด้านสิงขร

นางปทุมภรณ์ แยมเกิด ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน พาณิชย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ภาคการค้า ในขณะนี้ สำหรับ จุดผ่อนปรนทางการค้าพิเศษด้านสิงขร ปัจจุบันมีมูลค่าการค้าอยู่ที่เดือนละ 20 ล้านบาท หรือปีละ 200 ล้านบาท กับการนำเข้าส่งออกสินค้าทั่วไป แบบค่อยเป็นค่อยไป หากได้รับการพัฒนาให้เป็นด่านถาวร เชื่อได้ว่าใน ภาคการค้าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นถึงเดือนละ 3,000 ล้านบาท หรือปีละ 3 หมื่นล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากการย้ายฐานขนส่งสินค้า ด้านการประมง จากภาคใต้ คือ ที่จ.ระนอง ให้มาอยู่ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพราะโดยศักยภาพของพื้นที่แล้ว อยู่ระหว่างยกระดับในการพัฒนาเช่นในเรื่องของเส้นทางคมนาคม และหากทั้ง ไทย และเมียนมา บรรลุความร่วมมือ ได้มากยิ่งขึ้น ก็จะทำให้เขตอ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ยกฐานะสู่การเป็นประตูการค้าชายแดน ที่จะสร้างโอกาสทาง เศรษฐกิจได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะความเป็นไปได้ต่อการตั้งโรงงาน แปรรูปสินค้าอาหารทะเล ที่นำเข้ามาจากฝั่งเพื่อนบ้าน

## สศท.10รุกแผนจัดเก็บต้นทุนลับประจำปี59

● สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ส่วนแยก จ.เพชรบุรี เตรียมกำลังพลลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปูพรมพร้อมกัน 2 จังหวัด ตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ เก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุนการผลิตลับประจำปี 2559 หวังเป็นแนวทางกำหนดทิศทางการผลิตการตลาด สู่แนวทางการลดต้นทุนที่เหมาะสมและแข่งขันได้ในวงกว้างนี้ ปีนอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ส่วนแยกจังหวัดเพชรบุรี (สศท.10) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุนการผลิตลับประจำปี 2559 ว่า จะลงพื้นที่ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ในพื้นที่ จ.เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ รวม

104 ราย โดยแบ่งเป็น จ.เพชรบุรี 24 ราย และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 80 ราย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการผลิตแก่เกษตรกร รวมทั้งภาคเอกชน/โรงงาน ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งยังใช้ประโยชน์เพื่อศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการตลาด สำหรับผลการสำรวจ ในปี 2558 พบว่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีเนื้อที่การเพาะปลูกมากที่สุด จำนวน 191,565 ไร่ ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 3,846 กก.ต่อไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 10.24 บาทต่อกก. ส่วน จ.เพชรบุรี มีเนื้อที่การเพาะปลูก จำนวน 32,510 ไร่ ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 3,218 กก.ต่อไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ย

9.66 บาทต่อกก. โดยต้นทุนการผลิตในปี 2558 อยู่ที่กิโลกรัมละ 3.56 บาท หรือ 18,970 บาทต่อไร่

ทั้งนี้ การลงพื้นที่เพื่อสำรวจช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 สศท.10 ส่วนแยกจังหวัดเพชรบุรี จึงขอความร่วมมือเกษตรกรทั้ง 2 จังหวัดดังกล่าว ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามแก่เจ้าหน้าที่อย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง คาดว่า ผลสำรวจจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคมนี้ และหากเกษตรกรที่สนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการผลสำรวจย้อนหลังในพื้นที่ช่วงปีที่ผ่านมา สามารถติดต่อได้ที่ สศท.10 ส่วนแยกจังหวัดเพชรบุรี 0-3246-3353 ในวันและเวลาราชการ



# รมต.จ่อโยกข้าราชการ รับเกณฑ์ประเมินใหม่

“ฉัตรชัย”เตรียมเรียกข้าราชการเกษตรฯ ทำความเข้าใจ เกณฑ์ประเมินทำงาน ชูประเมินรอบแรกเม.ย.ไม่ผ่าน โยกย้ายแ่นคมนาควมงานล่าช้าจากปัญหาขาดกำลังคน ด้านพาณิชย์เคยชินกับนักรบการเมืองทำงานไม่คืบ ขณะคลังมั่นใจผ่านประเมิน เดินหน้าตามนโยบายรัฐ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เร่งเดินหน้านโยบายและปัญหาสำคัญของประเทศ หลังจากรัฐบาลประกาศนโยบายขับเคลื่อนไปแล้วหลายด้าน แต่ยังพบว่าหลายกระทรวงยังติดขัดทำให้การทำงานค่อนข้างล่าช้า

ทั้งนี้ หัวหน้าคสช. ออกคำสั่งที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยมุ่งไปที่การประเมินผู้บริหารส่วนราชการระดับสูงที่ต้องขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

คำสั่งดังกล่าว จะมุ่งไปที่ประเมิน



## หากประเมินรอบแรก เม.ย.นี้เสร็จ ไม่รอบรอบ 2 สั่งย้ายนอกฤดูกาลเลย

»ฉัตรชัย สาริกัลยะ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจำหรืองานตามหน้าที่ปกติ และปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์นโยบาย หรือภารกิจที่มอบหมายเป็นพิเศษ

แก่งางหน่วยงานหรือข้าราชการบางตำแหน่งหน้าที่ เช่น ภารกิจในการปฏิรูปการสร้างความปรองดอง การแก้ปัญหาสำคัญเฉพาะเรื่อง

กระทรวงเศรษฐกิจหลายกระทรวงตกเป็นเป้าตามคำสั่งดังกล่าว เนื่องจากหลายเรื่องที่เป็นนโยบายสำคัญและปัญหาเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไข แต่พบว่ายังเป็นไปอย่างล่าช้า

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าเตรียมเรียกข้าราชการกระทรวงฯ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งหัวหน้าคสช. ซึ่งคำสั่งดังกล่าวเป็นมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการตื่นตระหนกและสับสนเกี่ยวกับรายละเอียดของการประเมินผลการทำงานของข้าราชการองข้าราชการ

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่าเข้าใจว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คงต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการทั่วไป จึงได้มีการประเมินผลการทำงานก่อนที่จะประเมินเสนอรัฐบาลตามฤดูกาลในเดือนต.ค.2559

อ่านต่อหน้า > 4



## ต่อจากหน้า > 1

: รมต.

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่ามาตรการที่ออกมาตามประกาศ คสช. ในช่วงนี้ถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการแต่ต้องเร่งสร้างความเข้าใจว่าการดำเนินการของ คสช. ไม่ได้ออกมาเพื่อทำลายขวัญและกำลังใจของคนทำงาน แต่เป็นการเร่งให้คนที่ต้องรับผิดชอบในการปฏิรูปประเทศในส่วนของตนเอง เร่งบูรณาการร่วมกันในการทำงาน

“หากประเมินในรอบแรกเม.ย.นี้เสร็จพบว่าต้องมีการโยกย้าย หรือจำเป็นต้องโยกย้ายข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ ก็จะไม่รอประเมินในรอบ 2 คงสั่งให้มีการโยกย้ายนอกฤดูกาลเลยไม่ต้องรอเดือนก.ย.เพื่อประเมินใหม่และย้ายจริงต.ค. เพื่อให้งานเดินหน้าได้เร็วขึ้น”

### เผยแพร่การทำงานมีปัญหาหลายด้าน

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่าการทำงานของข้าราชการหลังจาก พล.อ. ฉัตรชัย เข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้แต่งตั้งให้นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ เดิมเป็นอธิบดีกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นปลัดกระทรวงเกษตรฯ แทนนายชวลิต ชูขจร ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ส่งผลให้ขวัญและกำลังใจการทำงานข้าราชการลดลง

พล.อ. ฉัตรชัย เข้ามาบริหารกระทรวงใน 2 เดือนแรกได้โยกย้ายข้าราชการระดับ 10 หลายตำแหน่ง เช่น นางสาววารภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในปัจจุบันถูกโยกย้ายจากตำแหน่งรองอธิบดีกรมประมง นายคณิต ลิขิตวิทย์วาทย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในปัจจุบันโยกย้ายมาจาก รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นต้น

ปัญหาของกระทรวงเกษตรฯ ที่ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องเร่งแก้ไข เช่น ปัญหาภัยแล้ง ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ทำให้ พล.อ. ฉัตรชัย ต้องเร่งดำเนินการ โดยสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาข้อมูลจัดทำแผนปฏิบัติการ แต่

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ถูกติติงทุกครั้งเมื่อมีการประชุมทั้งในระดับผู้บริหาร หรือมีการเรียกเข้าพบ ทำให้ไม่สนใจจะปฏิบัติตามคำสั่งการทำงานโดยปัจจุบันเป็นเพียงทำตามหน้าที่ทำตามคำสั่งแต่ไม่มีการเร่งรัด

นอกจากนี้ เมื่อการปฏิบัติงานในพื้นที่มีปัญหา การสอบถามเพื่อขอรับคำสั่งจากรัฐมนตรีโดยตรง เป็นไปได้ยาก เนื่องจากการขอเข้าพบ พล.อ. ฉัตรชัย แต่ละครั้งเป็นเรื่องยุ่งยาก หลายครั้งที่ข้าราชการระดับสูงต้องนั่งตามระเบียบเพื่อรอชี้แจงตั้งแต่ 9.00-16.30 น. ขณะที่นายธีรภัทร ซึ่งเป็นปลัดใหม่ที่เข้ามาช่วยมาจากต่างกระทรวงทำให้ขับเคลื่อนการทำงานของข้าราชการในสังกัดเป็นไปได้อย่างลำบาก

ปัญหาที่พบในการทำงาน กรณีการแก้ไขปัญหายั่งยืนที่กรมชลประทานมีบทเรียนกรณีออกประกาศงดทำนาปรังในปี 2557/58 ก่อนรายงานให้รัฐมนตรีรับทราบ ทำให้ในปี 2558/59 กรมชลประทานต้องเสนอเรื่องทั้งหมดผ่าน พล.อ. ฉัตรชัย ก่อนเสนอให้กรม.พิจารณาถึง 3 ครั้งก่อนรัฐบาลจะประกาศแผนรับมือภัยแล้งได้ในปลายเดือน ต.ค. 2558

ในขณะที่ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำปัจจุบันกระทรวงเกษตรฯ แก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุดคือยกพาราเท่านัน โดยได้ตั้งนางจิตนา ชัยยวรรณาการ อธิบดีอธิบดีกรมการค้าภายใน และประธานคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า(อ.ค.ส.) มาเป็นเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ มีหน้าที่ดูแล อย่งโดยเฉพาะ

### พาณิชย์จับตาขรก.เกียร์ว่างรอรัฐบาลใหม่

กระทรวงพาณิชย์ถือเป็นอีกหน่วยงานที่ถูกจับตามาก เนื่องจากมีทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเฉพาะหน้าและนโยบายขับเคลื่อนปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าขณะนี้ระดับรัฐมนตรี มองว่าการทำงานของข้าราชการระยะหลังได้กลายเป็นปัญหากับรัฐบาลมาก ต่างจากเมื่อครั้งที่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาใหม่ฯ ข้าราชการจะให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นอย่างดีในทุกภาคส่วน ทุกระดับ

“ช่วงแรกๆ ข้าราชการทำงานเป็นทีมกระตือรือร้นที่จะทำงานร่วมกัน แต่พอช่วง

หลังๆ กลายเป็นเกียร์ว่าง สิ่งอะไรลงไปไม่ค่อยมีการตอบรับเท่าที่ควร สิ่งที่เกิดขึ้นในกระทรวงอาจเป็นเพราะช่วงนี้เป็นช่วง ที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นปลายรัฐบาลแล้วก็ได้คิดว่าอย่างไรเดี๋ยวการเมืองก็เข้ามาแทน”

อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นจากความไม่ร่วมมือของข้าราชการในกระทรวงพาณิชย์ ทำให้การทำงานยากลำบากขึ้น บางครั้งสิ่งอะไรไปก็ไม่ค่อยจะได้ผลลัพธ์กลับมา ยิ่งเป็นข้าราชการระดับสูงเวลานี้ดูเหมือนจะเฉื่อยชาเสียมากกว่า คงคิดว่าอีกไม่นานก็ต้องเปลี่ยนรัฐบาล หากทำไปแล้วไม่รู้ว่ารัฐบาลใหม่มาจะทำอย่างไร ยิ่งใกล้หมดวาระของรัฐบาลการทำงานยิ่งยากมากกว่าข้าราชการ

### ชี้ข้าราชการเคยชินกับนักการเมือง

“ปัญหาที่เกิดขึ้นยอมรับว่าทำให้การทำงานยากขึ้น ตอนนี้รัฐบาลนอกจากมีปัจจัยการเมืองที่เข้ามาเป็นอุปสรรคแล้วยังมีปัญหาการทำงานของข้าราชการที่ไม่ค่อยจะฉับไวเท่าที่ควร ข้าราชการส่วนใหญ่เคยชินกับการเมืองมากกว่า”

ดังนั้นคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ น่าจะเป็นตัวช่วยแก้ปัญหในการทำงานของส่วนราชการได้ โดยเฉพาะข้าราชการระดับ ซึ่งจะต้องเป็นตัวอย่างให้กับข้าราชการผู้น้อยที่สำคัญเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ข้าราชการทั่วไป พร้อมทั้งนำการประเมินผลการทำงานได้ น่าจะเป็นส่วนช่วยให้การทำงานดีขึ้นบ้าง

### คมนาคมขาดกำลังคนขับเครื่องบิน

สำหรับกระทรวงคมนาคม ถือว่าหน่วยงานสำคัญ เนื่องจากรัฐบาลสั่งดำเนินโครงการขนาดใหญ่ด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ

ปัญหาสำคัญของกระทรวงคมนาคมมีลักษณะคล้ายกัน คือ การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า แม้รัฐบาลจะกำหนดกรอบเวลา แต่ในทางปฏิบัติยังถือว่าล่าช้า อย่าง กรณีแผนปลดล็อกงบแดงจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งคสช. ต้องใช้คำสั่งตามมาตรา 44 เข้าแก้ปัญหา แต่ก็ยังไม่สามารถ

เร่งรัดได้เร็วขึ้น

ความล่าช้าที่เห็นได้ชัดก่อนหน้านี้ คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ จนกระทั่งมีการเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจใหม่ มี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เข้ามาดูแลและได้เร่งให้กำหนดกรอบเวลาให้ ชัดเจน เนื่องจากโครงการของกระทรวง เป็น โครงการให้เงินลงทุนสูง รัฐบาลต้องการให้การ ลงทุนจากภาครัฐ สร้างความเชื่อมั่น

แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคมกล่าวว่า ปัญหาใหญ่ของกระทรวงคมนาคม คือ หลาย ส่วนงานไม่มีกำลังคนเพียงพอ เมื่อเทียบกับ นโยบายเร่งด่วนในหลายเรื่อง ทำให้งานมีความล่าช้า อีกทั้งเป็นเรื่องของโครงการขนาดใหญ่ ที่ต้องใช้เวลา และเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับ บริหารหลังคสช.เข้าบริหารประเทศ

#### คนคลังเชื่อผ่านประเมิน

ด้านกระทรวงการคลัง ถือเป็นกระทรวง สำคัญที่นายสมคิด ให้ความสำคัญมากที่สุด กระทรวงหนึ่ง เนื่องจากสามารถถอดถอดมาตรการ ขับเคลื่อนที่เห็นผลทันทีด้วยมาตรการภาษี อีกทั้งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย เกี่ยวข้องกับกระทรวงอื่น

แหล่งข่าวกล่าวว่าการดำเนินงานของ ข้าราชการกระทรวงการคลังที่ผ่านมา มั่นใจ ว่าไม่ได้เสียเปรียบว่าจะไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของรัฐบาล ซึ่งจะเห็นได้จากจำนวนมาตรการ ที่ประกาศใช้กระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ผ่านมา โดยสะท้อนถึงความพร้อมในการทำงานของ กระทรวงการคลัง

#### เผยมีเพียงไม่กี่เรื่องล่าช้า

แหล่งข่าวกล่าวว่าขณะนี้มาตรการตาม นโยบายรัฐบาล ถือว่ามีเพียงส่วนน้อยที่ยัง คงมีความล่าช้า ยกตัวอย่าง การเบิกจ่ายเงิน ลงทุนตำบลละ 5 ล้านบาททั่วประเทศ ปัจจุบัน มียอดการเบิกจ่ายได้กว่า 3% จากวงเงินรวมกว่า 3 หมื่นล้านบาท

แต่หากลงไปดูเชิงลึกจะพบว่า มีจำนวน โครงการที่เดินหน้านั้นมากกว่านั้น แต่เป็นเพราะ ระบบการคีย์ข้อมูลระดับท้องถิ่นเพื่อแจ้ง ตรงมายังกรมบัญชีกลางนั้นมีข้อจำกัดจาก ระดับท้องถิ่น ซึ่งกรมบัญชีกลางได้เข้าไป ร่วมแก้ไขแล้ว คาดผลรายงานการเบิกจ่ายจะ เร่งตัวมากขึ้น



## บุคคล แนวหน้า

ถืออยู่ในมือท่านฉบับนี้คือ หนังสือพิมพ์แนวหน้า ทุกบรรทัดตรงไปตรงมา... ■■■ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำสั่งรัฐเข้าไปชื้อยางจากเกษตรกร ในราคาที่กิโลกรัม (กก.) ละ 45 บาท รายละเอียด 150 กก. ตั้งเป้าจะซื้อ 1 แสนตัน เพื่อนำไปให้ส่วนราชการใช้... ■■■ เป็นการชื้อยางในราคานาตลาด ส่งผลให้ราคายางในตลาดขยับตามไปด้วย สะเทือนไปถึงตลาดมาเลเซีย ญี่ปุ่น... ■■■ ถามว่าประสบความสำเร็จหรือไม่?? คำตอบคือ ยกแรกทำถูกแล้ว แต่พอพักยกพวกพ่อค้าก็รู้ทันในข้อบกพร่องของภาครัฐ ว่าคงแค่จบบวย เพราะชื้อจากเกษตรกรในราคาพิเศษแค่ 150 กก.ต่อรายต่อฤดูกาล ไม่ใช่ชื้อตลอดทุกครั้งที่มาขาย อีกทั้งระเบียบขุมหยมิม จึงกดราคายางที่เกษตรกรเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐแล้วมาขายให้พ่อค้าคนกลางให้ทรุดลงอีก... ■■■ การยางแห่งประเทศไทย(กยท.)มีหน้าที่หลักในการจัดชื้อยางแทนรัฐ ก็ดูจะเนือยๆ เหมือนคนกินข้าวไม่อิม เกิดอะไรขึ้นยังตอบไม่ได้ ผู้ว่าฯ กยท.ก็ยังไม่สรหาไม่ได้... ■■■ แต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา กยท.ไปประชุมที่จ.ตรัง เรียกสหกรณ์ต่างๆ เข้ามาหว่านล้อมให้เข้าโครงการสัญญาชื้อขายผลิตภัณฑ์ยางให้กับคู่ค้าฝ่ายจีน คือ SINOCEM GROUP ... ■■■ สัญญาตัวนี้ที่ผ่านมา ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางสงสัยเป็นต้นเหตุทำให้ราคายางตกต่ำหรือไม่?? ก็ไม่รู้ว่าการประชุมดังกล่าวผลออกมาเป็นเช่นไรจวบปากกันได้หรือป่าว?? เกษตรกรตัวจริงได้ประโยชน์หรือไม่??... ■■■ ก็ต้องติดตามกันต่อ เมื่อพฤหัสบดีที่ผ่านมา ประเทศผู้ส่งออกยาง 3 อันดับแรกของโลก ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย และ มาเลเซีย ในนามบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด (International Rubber Consortium Limited) ทำหน้าที่เป็นองค์การบริหารจัดการราคายางพาราในตลาดโลก จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 บรรลุข้อตกลงร่วมกันที่จะลดปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติในปีนี้เป็นจำนวน 615,000 ตัน เป็นช่วงระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-31 ส.ค. 2559... ■■■ พร้อมตกลงที่จะใช้มาตรการส่งเสริมการบริโภคยางพาราในประเทศผู้ผลิตให้เพิ่มมากขึ้น

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 800,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: เสาร์ 6 กุมภาพันธ์ 2559

ปีที่: 36

ฉบับที่: 12709

หน้า: 4(บน)

Col.Inch: 60.30

Ad Value: 54,270

PRValue (x3): 162,810

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

เหมือนที่บิกคู้ทำอยู่ และแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำให้กลับสู่ระดับราคา  
ที่ยุติธรรมเหมาะสมแก่เกษตรกร...■■■■ ทั้งนี้ ภายใต้ปริมาณการส่งออก  
ที่ลดลง 615,000 ตันนั้น ไทยจะลดปริมาณการส่งออกลง 324,005  
ตัน อินโดนีเซีย 238,736 ตัน และ มาเลเซีย 52,259 ตัน ...■■■■ โดย  
คำนวณในปี'59 ไทยจะมีปริมาณการส่งออกยาง 3,783.2 ล้านตัน อินโดนีเซีย  
2,684.7 ล้านตัน และ มาเลเซีย 1,069 ล้านตัน...■■■■ ครับ! องค์กรที่ตั้งขึ้น  
มา ทำหน้าที่คล้ายๆ กลุ่มโอเปก ในการบริหารจัดการน้ำมันไม่ให้ราคาตก  
ถ้าน้ำมันมีมากก็เก็บไว้ในสต็อกไม่เทขายเพื่อบีบให้น้ำมันขาดตลาด...■■■■  
แต่ระบบเศรษฐกิจแบบไม่รู้เข้าออกจะบรรลุผลหรือเปล่า เพราะ  
ขนาดกลุ่มโอเปกยังแหกข้อตกลงแอบขายน้ำมันใต้ดินก็มีให้เห็นกัน  
...■■■■ บริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัดตั้งอยู่ละแวก  
ม.เกษตร มีหน้าที่บริหารจัดการการผลิต, บริหารจัดการการส่งออก  
กำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด แต่เพิ่งจะมาขายทำงาน...■■■■ ถ้า พล.อ.  
ฉัตรชัย สาริกัลยะ รุม.เกษตรฯ จับประเด็นได้ถูก รู้ทันกยท.และพ่อค้า สลับ  
สับเปลี่ยนบรรดาขุนซื้อ หากในระดับ “สมองเพชร” เข้ามาช่วย โอกาส  
ที่จะช่วยชาวสวนยางยังมีอีกมาก และรัฐจะได้ภาษีมากกว่าเดิม...■■■■  
ปัญหาแรงงานต่างด้าวจะยังอึมครึมเพราะเหลือเวลาแค่ 55 วันในการนำ  
แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนตามนโยบายของรัฐบาล คสช.กว่าล้าน  
คนจาก 3 สัญชาติ เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติและออกใบอนุญาต  
ทำงานได้ ตอนนี้งานพิสูจน์สัญชาติกันไม่ถึงครึ่ง...■■■■ ถ้าไม่ยอมให้  
นโยบายนี้สูญเปล่างานนี้คงต้องใช้กฎหมายพิเศษเพื่อบังคับนายจ้างและ  
ลูกจ้างแรงงานต่างด้าวให้รีบเข้าสู่กระบวนการสุดท้ายนี้ให้เสร็จ...■■■■  
เพชรสว่าง อินทวิ หัวหน้าหน่วยงานปรับสถานภาพแรงงานลาวบอก  
พร้อมให้บริการพิสูจน์สัญชาติ แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวที่มีบัตรอนุญาต  
ทำงานชั่วคราว (บัตรชมพู) ได้วันละ 600-700 ร้อยคน ที่ศูนย์แรงงาน  
ต่างด้าวเบ็ดเสร็จ ซอยสุขสวัสดิ์ 74 พระประแดง...■■■■ และยินดีถ้ามี  
แรงงานลาวจำนวนมากอยากไปทำงานออกสถานที่ขอให้แจ้งผ่านจัดหางาน  
จังหวัดที่แรงงานทำงานอยู่...■■■■ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
จัดโครงการฝึกอบรม “เพิ่มสมรรถนะในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษา  
ต่างประเทศ” 4 ภาษา ให้กับ ลูกพ่อขุนฟรี รายละเอียด [www.ril.ru.ac.th](http://www.ril.ru.ac.th),  
facebook: rilram...■■■■ สวัสดีครับ

มีอุปราช



# ยางเสนอนบีกฉัตร2ข้อ

## ซื่อเพิ่ม-จ่ายเงินสด

### งงชาวสวนเมินขาย

ชาวสวนยางตั้ง 2 เงื่อนใหญ่ วอนรัฐ “เพิ่มปริมาณรับซื้อ-ขอรับเป็นเงินสด” ♦ อ่านต่อหน้า 11

ยาง □ ต่อจากหน้า 1

หลัง “บีกฉัตร” ลงพื้นที่สัมผัสปัญหาเมืองตรัง เจอกันเมินขายผลผลิตเข้าโครงการ ทรวิทยุ อ่าหวังฟังรัฐอย่างเดียว เน้นควรรหาอาชีพเสริมทำควบคู่ ระบุรัฐบาลพร้อมช่วยเหลือยกผู้ด้อยรายละแ่สนคิดร้อยละสองต่อปี

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. ที่สหกรณ์ สกย.หนองคล้า จำกัด อ.วังวิเศษ จ.ตรัง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารประจำกระทรวง ร่วมนำสื่อมวลชนเดินทางลงพื้นที่ เพื่อตรวจความคืบหน้าในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐจำนวน 1 แสนตัน ที่จุดรับซื้อยางพาราในพื้นที่ ซึ่งกำหนดไว้ที่ร้อยละ 150 กิโลกรัม ในราคากิโลกรัมละ 45 บาท โดยได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการรับซื้อ การลง

ทะเบียนของเกษตรกร การตรวจสอบสิทธิ การซึ่งนำหนักยาง จนถึงกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควัน

โดยสหกรณ์การยางบ้านหนองคล้า มีเกษตรกรนำยางสดและยางแผ่นดิบขึ้น 3 มาขายวันละกว่า 200 คน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประมาณร้อยละ 40 เท่านั้น ขณะที่ จ.ตรัง มีเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทยสำนักงานตรังกว่า 50,000 คน แต่เข้าร่วมจริงแค่ประมาณ 20,000 คนเท่านั้น ในจำนวนนี้ได้รับเงินผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไปแล้วกว่า 7,000 คน โดยตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค.-5 ก.พ. รัฐเปิดจุดรับซื้อทั้งจังหวัดรวม 10 อำเภอ จำนวน 36 จุด จากที่ตั้งเป้าไว้ 55 จุด

ในการเดินทางมาครั้งนี้ทาง รมว.

เกษตรฯ ได้พบปะกับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและปัญหาต่าง ๆ ของเกษตรกรอย่างใกล้ชิด หลังจากนั้นจึงเดินทางไปยังสหกรณ์การยางบ้านคลองโดนพัฒนา หมู่ 16 ต.เขววิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการอัดก้อนยางแผ่นรมควันเป็นยางลูกขุน ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานจีเอพี และยังคงแสวงของนายจตุรงค์ ดั่งนุ้ย เกษตรกร อ.วังวิเศษ จ.ตรัง เพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่ม “young Smart Farmer” ด้วย

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า ในพื้นที่นี้ แม้จะมีการลงทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทยไว้จำนวนมาก แต่กลับมีผู้เข้าร่วมโครงการจริงไม่ถึงครึ่ง จึงอยากให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์ เพื่อจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังอยากให้เกษตรกรอย่าหวังพึ่งการช่วยเหลือในส่วนภาครัฐอย่างเดียว ควรหาอาชีพเสริมทำควบคู่ไปด้วยโดยรัฐบาลมีเงินช่วยเหลือให้ร้อยละ 1 แสนบาท คิดอัตราดอกเบี้ยแค่ร้อยละ 2 ต่อปีเท่านั้น ซึ่งขณะนี้ก็มีเกษตรกรหลายรายประสบความสำเร็จจากโครงการดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ยอมรับการมาในครั้งนี้ได้สัมผัสปัญหาอย่างลึกซึ้งจึงทราบว่ามืออยู่ 2 ประเด็นที่เกษตรกรรออยากได้คือ อยากให้เพิ่มปริมาณการรับซื้อยางจากรายละไม่เกิน 150 กิโลกรัมเป็น 300 กิโลกรัม ส่วนอีกประเด็นที่สำคัญมากคือเกษตรกรต้องการเบิกเงินสดทันที เนื่องจากมีอุปสรรคมากมาย เช่น บางคนอยู่ห่างไกลไม่สะดวกในการเดินทาง จึงจะรีบนำปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้กลับไปเร่งแก้ไขให้เร็วที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อไป.



◀ จุดซื้อยาง...พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง นำสื่อมวลชนเดินทางลงพื้นที่ จ.ตรัง ตรวจความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐจำนวน 1 แสนตัน ที่จุดรับซื้อกำหนดไว้ร้อยละ 150 กก.



## ข่าวสังคมธุรกิจและภาครัฐ



พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย พลเอก ประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขานุการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยมพร้อมนำคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่กลุ่มเกษตรกรโคขุนหนองแหน มีนายสุพี วงศ์พิทักษ์ เป็นประธานกลุ่ม กลุ่มอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวบ้านกำแมด มีนายดาวเรือง พิษผล เป็นประธานกลุ่ม อ.กุดชุม จ.ยโสธร และสหกรณ์กรีนเนท จำกัด และมูลนิธิสายใยแผ่นดิน (การจัดการ ไร่องค์และบรรจุข้าวอินทรีย์) อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร เมื่อเร็วๆ นี้



ข่าวสั้น  
ทั่วไทย

natawat@thanonline.com



## เยี่ยมชมฟาร์มสุกรสีเขียว

ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าเยี่ยมชมมาตรฐานการผลิตสุกรปลอดสารเร่งเนื้อแดง ด้วยกระบวนการผลิตทันสมัยภายในฟาร์มสุกรสีเขียว (กรีนฟาร์ม) ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ โดยมีสุมาต รุ่งกำจัด รองกรรมการผู้จัดการซีพีเอฟ ให้การต้อนรับ ณ ฟาร์มเกษตรสันติราษฎร์ ตำบลนาวังหิน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้

## รมว.เกษตรฯเร่งรัดพัฒนา‘สะพานปลา’ยกมาตรฐานสู่สากล

● **รมว.เกษตรฯ** ให้เร่งจัดทำมาตรฐานปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับสะพานปลาเป็นมาตรฐานบังคับ เพื่อป้องกันปัญหาติดกันทางการค้าของประเทศผู้นำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากไทย

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 กระทรวงเกษตรฯ เห็นชอบให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และกรมประมง เร่งผลักดันให้การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับสะพานปลาเป็นมาตรฐานบังคับ ซึ่งร่างมาตรฐานฉบับนี้ มกอช.เตรียมนำเข้าสู่ขั้นตอนการปรึกษาพิจารณาทางหนังสือพิมพ์เพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนดำเนินการประกาศเป็นมาตรฐานบังคับต่อไป ซึ่งจะให้ระยะเวลาปรับตัวสำหรับผู้เกี่ยวข้องเป็นเวลา 2 ปี

ทั้งนี้ สะพานปลาเป็นด่านแรกที่จะรองรับผลิตผลสัตว์น้ำจากเรือประมงและเกษตรกร เพื่อขนถ่ายและจำหน่ายไปยังผู้บริโภค ในจุดนี้มีโอกาสปนเปื้อนได้ง่าย จึงต้องดูแลการขนถ่ายอย่างระมัดระวัง โดยสะพานปลาในมาตรฐานฉบับนี้ หมายรวมถึงสถานประกอบการที่ดำเนินกิจการคล้ายกัน เช่น แพปลา ทำเทียบเรือประมง ตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้ำ ที่จะครอบคลุม การคัดแยก ขนย้าย ซื่อขาย จัดเตรียมวัตถุดิบ ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติของสถานประกอบการสะพานปลา เพื่อให้สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

“ไทยเป็นผู้นำด้านการผลิตและส่งออกสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยในปี 2558 มีมูลค่าการส่งออกกว่า 1.9 ล้านบาท มาตรฐานการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับสะพานปลานี้จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องมาตรฐานสุขอนามัยของสินค้าสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศผู้นำเข้าสินค้าสัตว์น้ำรายใหญ่ของโลก ให้ความสำคัญมากเข้มงวดตั้งแต่ขั้นตอนการจับสัตว์น้ำ ขน คัดแยก จนถึงแปรรูป” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว



## เกษตรฯลุยแปลงใหญ่ข้าว นำร่อง 300 ชุมชน 6 แสนไร่

กระทรวงเกษตรฯตั้งเป้าเดินหน้าแปลงใหญ่ข้าวปี 2559/60 กว่า 300 ชุมชน 6 แสนไร่ หวังผลผลิตรวม 27 ล้านตัน ขณะที่กรมวิชาการเกษตรพร้อมยกระดับ 20 สินค้าทั้งพืชไร่-พืชสวน พัฒนาคุณภาพผลผลิตตรงความต้องการตลาด

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในฤดูการเพาะปลูก ปี 2559/60 นี้ จะเร่งให้ดำเนินโครงการแปลงใหญ่ด้านข้าวอย่างจริงจัง มีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว โดยกำหนดเขตที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวแต่ละชนิดพันธุ์ รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนมีการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งจะทำให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้น โดยกำหนดเป้าหมาย 300 ชุมชน ชุมชนละประมาณ 1,000-3,000 ไร่ รวม 694,346 ไร่ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร 58,336 ครัวเรือน

แนวทางการบริหารจัดการสินค้าข้าวไทย ได้มีการปรับ3ด้านอย่างครบวงจร คือ ปรับเพิ่มการประสานงาน จากเดิมที่หน่วยงาน

ต่างคนต่างทำ มาเป็นการดำเนินงานในเชิงบูรณาการมากยิ่งขึ้น การตลาดนำการผลิต

สำหรับแผนการเพาะปลูกข้าวปี 2559/60 ซึ่งมีความต้องการข้าวภายในประเทศประมาณ 25 ล้านตัน ได้มีการกำหนดเป้าหมายการผลิตข้าวรวมทั้งสิ้น 27.17 ล้านตัน แยกเป็น ข้าวหอมมะลิ 7.30 ล้านตัน ข้าวปทุมธานี 1.1 ล้านตัน ข้าวเจ้า 11.54 ล้านตัน ข้าวเหนียว 7.11 ล้านตัน และข้าวอื่นๆ อีก 0.12 ล้านตัน

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ขณะนี้กรมวิชาการเกษตรได้เร่งขับเคลื่อนพัฒนาการผลิตสินค้าพืชเศรษฐกิจภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ เป้าหมาย 20 ชนิดสินค้า 270 แปลง ประกอบด้วย พืชไร่ 5 ชนิด ได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน ปาล์มน้ำมัน และถั่วลิสง และพืชสวน 15 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ สับปะรด ผัก/สมุนไพร มะพร้าว น้ำหอม มะม่วง ส้มโอ กัญชง ไม้ ลำไย แดงโม้ หอมแดง กาแฟ มะเขือเทศ และไม้ผล เป็นต้น

# เพิ่มหมวดปฏิรูป

## รัฐเนะกรธ.-แม้ชัดถ้อยหลัง คสช.จ่อตั้งขรก.ตกประเมิน

**“วิษณุ” นัด ครม.ส่งการบ้านข้อเสนอร่าง รธน. 9 ก.พ. เผยรัฐบาลเล็งเสนอเพิ่มหมวดปฏิรูป คสช.โต้ นปช.ปิดส่งนักศึกษาวินิจฉัยลอบบีประชาชนรับร่าง รธน. ด้าน “ทักษิณ” วิดีโอคอลอัดท้วงเตก คสช.จ่อโยกข้าราชการรับเกณฑ์ประเมินใหม่**

อ่านต่อหน้า 14

### เพิ่มหมวดปฏิรูป

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการวิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญว่า ขอให้แสดงความเห็นไปที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เพราะส่วนตัวไม่ได้มีหน้าที่ปกป้อง หรือสู้กับคนที่ออกมาวิจารณ์ และไม่ต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้มากนัก เนื่องจากที่ผ่านมาแม้การแสดงความคิดเห็นนั้นจะเป็นความเห็นส่วนตัว แต่เมื่อสื่อออกไปก็จะเหมือนความเห็นของรัฐบาล จึงไม่อยากพูดอะไรมา อย่างไรก็ตามหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มอบหมายให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงพิจารณาเนื้อหาว่าร่างรัฐธรรมนูญ ขณะนี้มีบางกระทรวงส่งความเห็นมาแล้ว เบื้องต้นความเห็นต่างๆ ที่ส่งเข้ามาเป็นการตั้งข้อสังเกตหรือสงสัยในเนื้อหา จากนั้นทุกกระทรวงจะส่งความเห็นและข้อเสนอแนะมาให้ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ จากนั้นจะรวบรวมความเห็นต่างๆ เพื่อเสนอยัง กรธ. ซึ่งความเห็นของรัฐบาลที่จะส่งไปยัง กรธ. มีเบื้องต้นว่าจะเสนอเพิ่มหมวดการปฏิรูปในร่างรัฐธรรมนูญด้วย ซึ่งเรื่องดังกล่าวสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ก็เห็นด้วยแม้ร่างแรกจะมีมาตราที่เกี่ยวกับการปฏิรูปอยู่แล้ว ทั้งการปฏิรูปการศึกษา ตำรวจ และอื่นๆ แต่เราต้องการให้เขียนขึ้นเป็นหนึ่งหมวด และไม่ควรซุกไว้ในบทเฉพาะกาล เพราะจะเหมือน

ทำเพียงระยะเวลาสั้นๆ ทั้งที่การปฏิรูปต้องเกิดขึ้นในระยะยาว

“เหมือนที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พูด เพราะผมคิดมานานแล้วว่า คนวิจารณ์รัฐธรรมนูญในขณะนี้ วิจารณ์โดยที่ไม่ได้อ่านเนื้อหาโดยรวม ทั้งคำถามจากสื่อและคนอื่นๆ ที่มาวิจารณ์ ดังนั้น กรธ.จึงต้องชี้แจงรายละเอียดให้มากขึ้น วันนี้นำไปวิจารณ์ก็วิจารณ์ไป หน้าที่ของ กรธ.นั้นควรจะเก็บรวบรวมเสียงที่มีการสะท้อนทั้งหมด และไม่ควรถอบคำถามรายวัน แต่ควรตอบเป็นยกๆ เพราะหากตอบเป็นรายวัน คำถามอื่นก็จะตามมา ไม่จบไม่สิ้น และทางที่ดีควรจะทำให้เป็นแถลงการณ์เลยก็ได้ ทั้งนี้ ในส่วนของรัฐบาลเองยังไม่มีความคิดเห็นร่วมกับ กรธ.ในกรณีชี้แจงเนื้อหาว่าร่างรัฐธรรมนูญต่อประชาชน” นายวิษณุ กล่าว

### ● สุวพันธุ์ถามกลุ่มต้านต้องการอะไรกันแน่

นายสุวพันธุ์ ดันยวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในเรื่องการเคลื่อนไหวไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในการลงประชามติ เท่าที่เห็นก็มีบางกลุ่มกำลังรณรงค์อยู่ ทำอินโฟกราฟฟิกแพร่กระจายในโลกโซเชียล หรือแสดงความคิดเห็นต่างกรรมต่างวาระทางช่องทางสื่อสารมวลชนต่างๆ มีข้อสังเกตว่า ในกลุ่มรณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ

แต่ละกลุ่มอาจมีเป้าหมายแตกต่างกัน บางกลุ่มต้องการให้มีการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญจริงๆ บางกลุ่มอาจเพียงต้องการกดดันให้กรธ.ไปปรับแก้ไขร่างให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของพวกเขา บางกลุ่มต้องการแค่แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของการต่อต้าน หรือต้องการทดสอบกระแสทางการเมืองบางอย่าง แต่ที่น่าสนใจและไม่ค่อยเข้าใจคือ พวกที่ต้องการให้ร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านการลงประชามติที่เป็นคนกลุ่มเดียวกับที่เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว ทั้งที่รู้ว่าถ้าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ การเลือกตั้งก็จะเนิ่นนานออกไป คำถามคือคนเหล่านี้ต้องการอะไรกันแน่ คิดอะไรในใจ คิดอะไรที่ซับซ้อน ก็ตอบไม่ได้ว่าพวกเขาคิดอะไรอยู่ คงต้องรบกวนสังคมช่วยกันหาคำตอบ

นายสุวพันธุ์ ชี้แจงว่า รัฐบาลยังยึดกรอบเวลาในการทำงานเหมือนเดิม การจัดทำแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ การติดตามเร่งรัดการทำงานของกระทรวงต่างๆ ยึดตามกรอบเวลาเดิม ที่วิจารณ์เรื่องกรอบเวลาที่ยาวออกไปอีกก็ต้องเข้าใจว่า เป็นผลจาก กรธ.มองเรื่องการจัดทำร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและการเตรียมการเลือกตั้ง ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 13 เดือน หรือ 8+5 เดือน หลังจากรัฐธรรมนูญประกาศใช้ ต่างจากกรอบเวลาเดิมของรัฐบาลที่กำหนดไว้ 10 เดือน หรือ 6+4 เดือน ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริง ก็เจ้านานออกไปประมาณ 3 เดือน คำถามก็คือ กรธ.มีเหตุผลเพียงพอที่สังคมจะรับได้หรือไม่ กับระยะเวลาที่เวลานั้นกับการต้องจัดทำร่างกฎหมายรวม 10 ฉบับและเตรียมการเลือกตั้งด้วย ถ้าเราติดตามข่าวทางสื่อมวลชน ก็ดูเหมือนว่า กรธ.และ สนช. มีการหารือกันแล้ว จะเร่งจัดทำร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญให้เสร็จโดยเร็ว โดยคำนึงถึงกรอบเวลาที่รัฐบาลกำหนดไว้ เพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาเรื่องนี้โดยไม่มียึดคติไม่มีวาระซ่อนเร้น ก็จะพบว่า ทุกฝ่ายมีเจตนาที่ดีต่อการทำให้มีรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมกับช่วงเปลี่ยนผ่านของประเทศไทย และทำให้



กระบวนการทางการเมืองการปกครองที่กำลัง ออกแบบกันอยู่เป็นหลักการที่ดีต่อประเทศ และประชาชนได้

## ● คสช.ปิดส่งนศ.วิชาทหารลือบับรับร่างฯ

พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษก คสช. และ โฆษกกองทัพบก กล่าวถึงกรณีที่มีกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ระบุว่ารัฐบาลใช้ทุกกลไก แม้กระทั่งให้นักศึกษาวิชาทหารไปยื่นโฆษณาหน้าหน่วยในวันลงคะแนน เพื่อให้ราษฎรธรรมนุญผ่านประชามติว่า คงเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนมาก ที่ผ่านมากองทัพบกมีนโยบายสนับสนุนให้นักศึกษาวิชาทหารซึ่งอยู่ในวัยการศึกษา ได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมในลักษณะจิตอาสาในกิจกรรมต่างๆ มาก่อนหน้าแล้ว ทั้งงานช่วยสังคม และงานสร้างความเข้าใจให้แก่กลุ่มเพื่อนเยาวชนด้วยกันเอง หรือในกลุ่มครอบครัว และสังคมรอบข้าง ส่วนเรื่องรัฐธรรมนูญก็ควรเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนควรรู้ และทำความเข้าใจ ส่วนการขยายผลการสร้างความรับรู้ เป็นงานจิตอาสาที่กลุ่มเยาวชนไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาวิชาทหาร หรือไม่ใช่ นักศึกษาวิชาทหารก็น่าจะพึงกระทำได้ ภายใต้กรอบการดำเนินชีวิตส่วนตัวของบุคคลนั้นๆ ไม่ใช่การไปเฝ้าหน้าคูหา แล้วคอยบอกใครให้เลือกแบบนั้นหรือแบบนี้ สำหรับการแสดงความเห็นภายใต้กรอบที่ไม่ได้มีสัญญาณที่ จะไปปิดกั้นอะไร นอกจากการทำความเข้าใจเพื่อได้แย้ความเห็นที่บิดเบือน หรือมีเจตนาแอบแฝง

“มันใจยังไม่มื่อมีเรื่องไหนที่จะขัดกับหลักการพื้นฐานของการทำประชามติ อีกทั้งประชาชนยังคงได้รับโอกาสร่วมและตัดสินใจได้โดยอิสระ ภายใต้กรอบและวิธีการที่เหมาะสม ส่วนที่มีการกล่าวว่ คสช.บรรจุเนื้อหาทุกเรื่องที่ต้องการไว้ในรัฐธรรมนูญนั้น ขณะนี้เข้าใจว่า กรธ.อยู่ระหว่างการจัดรับฟังความคิดเห็น เพื่อที่จะอธิบายตอบด้วยเหตุผล ซึ่งก็มีหลายประเด็นสามารถสร้างความกระจ่างให้สังคมได้เป็นอย่างดี ข้อสังเกตจากสังคมในสมมุติฐาน และความกังวลของกลุ่มการเมืองบางกลุ่มที่มีต่อร่างรัฐธรรมนูญเหมือนจะเน้นเฉพาะการเข้าสู่อำนาจและการรักษาหรืออยู่ในอำนาจเป็นหลัก จึงเป็นไปได้ที่พยายามไม่เห็นด้วยในแนวคิดการสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรอิสระอื่นๆ ทั้งที่องค์กรอิสระเป็นกลไกที่มีประชาชนมีส่วนร่วมได้โดยตรง เช่นบางกรณีประชาชนสงสัยก็สามารถขอยื่นเรื่องให้ตรวจสอบในเรื่องทุจริต หรือเรื่องที่ผิดปกติเองได้ สำหรับที่กล่าวว่า หากร่างรัฐธรรมนูญนี้

บังคับผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด คือ เครือข่ายอำนาจของ คสช. ผมเชื่อว่ายังเป็นเพียงสมมุติฐานเชิงหวาดระแวงแบบขาดข้อพิสูจน์ที่สามารถจับต้องได้” พ.อ.วินธัย กล่าว

พ.อ.วินธัย กล่าวต่อว่า ส่วนที่กล่าวว่ปัญหาที่ผ่านมาก็คือความไม่เป็นประชาธิปไตยนั้น ก็คงไม่ใช่ เพราะอีกส่วนของสังคมเริ่มมองเห็นตรงกันว่า ปัญหาเกิดจากมีบางกลุ่มพยายามดึงเอาคำว่าประชาธิปไตยไปอ้างใช้ โน้มนำตนเองและพวกพ้องจะได้ประโยชน์เท่านั้น โดยเฉพาะการอ้างเพื่อเป็นเกราะกำบัง ในการจะทำอะไรในเรื่องที่บางสถานการณ์อาจไม่เหมาะกับประเทศ หรืออ้างใช้กรณีคิดเห็นไม่ตรงกับกลุ่มคนที่เหลืออื่นๆ โดยเฉพาะกลุ่มที่คิดว่าอาจขัดขวางผลประโยชน์ อย่างไรก็ตามยืนยันว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้เขียนเพื่อให้อำนาจประชาชนทุกภาคส่วนไว้มากกว่าเดิม โดยเฉพาะการใช้เพื่อการตรวจสอบถ่วงดุล และการรักษาผลประโยชน์ประเทศ

## ● สปท.เปิดกว้างสมาชิกอภิปราย8-9ก.พ.

นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) คนที่ 1 กล่าวถึงการประชุม สปท.เพื่ออภิปรายร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ ว่า การประชุมดังกล่าว จะเปิดโอกาสให้คณะกรรมาธิการ สปท.ทั้ง 12 คณะ แสดงความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งเชื่อว่าเวลาอภิปรายเพียง 2 วันนั้น น่าจะเพียงพอ เพราะเรื่องเวลาเราสามารถยืดหยุ่นกันได้ หาก กมธ.จะอภิปรายเกินเวลาที่กำหนดให้ไปบ้างก็ สามารถทำได้ แต่การอภิปรายจะต้องไม่เกิน 2 วันนี้ รวมถึงการอภิปรายจะไม่อภิปรายกันคำมิดดิกัดแน่นนอน สำหรับประเด็นในการอภิปรายนั้น เราเปิดกว้างให้สมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ โดยจะไม่ไปกำหนดว่าจะต้องอภิปรายในประเด็นไหนบ้าง กมธ.แต่ละคณะ จะกำหนดประเด็นอภิปรายที่เกี่ยวข้องกับ กมธ.ของตัวเอง อย่างไรก็ตามยืนยันว่า เราไม่ใช่เวทีสภาการเมือง คงไม่มีการอภิปรายโจมตีคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และเชื่อว่า การอภิปรายจะไม่มีความวุ่นวายแน่นอน เพราะเท่าที่ฟัง กรธ.ชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกสมาชิกบางส่วนก็เห็นสอดคล้อง

“การทำงานของแม่ข่าย 5 สายต้องเป็นทีมเวิร์ก ประเด็นเรื่องรัฐธรรมนูญต้องใช้เหตุใช้ผลในการพิจารณา ซึ่งการอภิปราย กรธ.จะส่งตัวแทนเข้าร่วมรับฟังด้วย เพราะการเห็นเพียงลายลักษณ์อักษรในกระดาษอาจทำให้ไม่เข้าใจในรายละเอียด นอกจากนี้หาก กรธ.เห็นว่าประเด็นใดที่

สปท.อภิปรายแล้วเกิดการเข้าใจผิด กรธ.สามารถถูกชี้แจงเพิ่มเติมได้ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณา” นายอลงกรณ์ กล่าว

## ● เล็งเข้าหะระบบเลือกตั้ง-การเมือง

นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ด้านการเมือง กล่าวว่ กมธ.การเมืองได้เวลา 2 ชั่วโมงในการอภิปราย โดยเราจะอภิปรายในประเด็นหลักๆ เรื่องระบบการเมือง การเลือกตั้งที่ใช้บัตรลงคะแนนใบเดียว ที่มา ส.ส.ที่มา ส.ว. และที่มานายกรัฐมนตรี โดยเราจะชี้แจงให้เห็นถึงข้อดีและข้อเสีย ทั้งนี้เรายังยืนยันในหลักการเดิมที่เคยเสนอไปยัง กรธ. ในครั้งแรกว่าต้องปรับปรุงแก้ไขในส่วนไหนบ้าง อย่างไรก็ตามบุคคลที่จะอภิปรายในส่วนของ การเมือง อาทิ นายคำณูณ สิทธิสมาน นายวิทยา แก้วภราดัย นายสมพงษ์ สระกวี นายกษิต ภิรมย์ และนายนิกร จำนง เป็นต้น

เมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่า กรธ.จะรับฟังข้อเสนอแนะของสปท. นายเสรี กล่าวว่ น่าจะรับฟัง เพราะไม่เช่นนั้นจะมาถามเราทำไม ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ราวมืดผลเพียงพอหรือไม่ด้วย

## ● “แม่ชั้”ชัดเจน.ห้วยแตกทำชาติถอยหลัง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงค่ำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แกนนำพรรคเพื่อไทย และแกนนำภาค กทม. ได้นัดอดีต ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย กินข้าวสังสรรค์ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่และตรุษจีน ที่บ้านพักย่านลาดปลาเค้า โดยมีอดีต ส.ส.มาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ไฮไลท์สำคัญของงานคือ การวิดีโอคอลจาก นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี สายตรงมายังโทรศัพท์ของคุณหญิงสุดารัตน์

นายทักษิณกล่าวกับอดีต ส.ส.กทม.ว่ “ทีม กทม.มีหัวหน้าทีมเป็นผู้หญิงเก่ง มีความสามารถ เห็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้ว ต้องบอกว่าห้วยแตก ให้อำนาจจากรัฐธรรมนูญมากเกินไป เจียนแบบนี้ประเทศชาติถอยหลังลงคลองเหมือนเมียนมาร์ เกาหลีเหนือ ผมจากบ้านไปเกือบ 10 ปี แต่บ้านเมืองเรากลับถอยหลังไปเกือบ 20 ปี ตอนนั้นผู้นำก็บ้่าอำนาจจนขาดสติขาดวุฒิภาวะ แสดงกิริยาไม่สมควร ขอให้พวกเราเตรียมตัวไว้เลย จะมีการเลือกตั้งในเร็วๆ นี้ มันใจว่าพรรคเพื่อไทยมีโอกาสสูงมากที่จะกลับมาบริหารประเทศ”



## ● ปชป.ขอรัฐ-คสช.เปิดกว้างวิจารณ์รธน.

เมื่อเวลา 10.00 น. ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แถลงข่าวเรียกร้องรัฐบาลและ คสช.ควรเปิดกว้างให้สามารถวิพากษ์วิจารณ์ร่าง รัฐธรรมนูญได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสถาบัน การศึกษา เนื่องจากช่วงเวลานี้เป็นช่วงเปิดรับ ฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ต่อประชาชนในการพิจารณาและเห็นเนื้อหา อย่างรอบด้าน จากมุมมองของกลุ่มต่างๆ รวมถึงกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ จะได้นำจุด เด่นจุดด้อยมาปรับปรุงแก้ไข ให้ร่างรัฐธรรมนูญ เกิดความสมบูรณ์ และประชาชนจะสามารถ ตัดสินใจได้ว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ อีกทั้งจะสร้างกระแสตื่นตัวและส่งผลให้เกิด ความสนใจในการลงประชามติ ที่กว้างขวาง หรือ หาทางทำให้ความสนใจร่างรัฐธรรมนูญลดลง ดัง นั้น รัฐบาลและคสช.ควรพาทองด้วยบรรยากาศที่ สร้างสรรค์ตั้งแต่ตอนนี้ เพื่อจะนำไปสู่การเลือก ตั้งที่จะมีขึ้นกลางปี 2560

นายองอาจ กล่าวว่ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ เบื้องต้นมีจุดเด่นและจุดด้อยพอสมควร ส่วนที่ เด่นที่เป็นหัวใจสำคัญ ซึ่งเพิ่มเติมหรือแตกต่าง จากรัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆ คือ เรื่องการป้องกัน และปราบปรามทุจริต ซึ่ง คสช.ได้บัญญัติไว้ใน หลายมาตรา ได้แก่ 1.ในมาตรา 47 บัญญัติให้ เป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทย โดยต้องไม่ร่วม มือ สนับสนุนในทุกรูปแบบ และในมาตรา 59 รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ประชาชนถึง อันตรายของการทุจริต ทั้งในภาครัฐ เอกชน และ ต้องจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตประทุติมิชอบ 2.โครงสร้างรัฐสภาและนิติบัญญัติ ได้บัญญัติไว้ หลายมาตราอย่างเข้มข้นในการถกแถลงบุคคล เข้าทำหน้าที่ รวมถึงยังเข้มงวดในการพิจารณา งบประมาณ การเงินการคลังของสมาชิกรัฐสภา มากขึ้น 3.ถกแถลงบุคคลเข้าทำหน้าที่ใน โครงสร้างการบริหารภาครัฐเข้มงวดขึ้น มีโอกาส ถูกตรวจสอบจากหลายช่องทาง 4.หลายมาตรา ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระ ศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอื่น ให้มีอำนาจในการป้องกันปราบ ปรามการทุจริตประทุติมิชอบ และ 5.องค์กร ปรกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีกฎวิจาร์ณเรื่องความไม่ โปร่งใส แต่ร่างฉบับนี้บัญญัติถึงหลักเกณฑ์วิธีการ เลือกตั้งต้องคำนึงถึงเจตนารมณ์ในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ซึ่งจุดเด่น 5 ประการนี้ จะทำให้การคอร์รัปชั่นเบาบางลง แต่การจะปฏิบัติ ให้สำเร็จได้อาศัยที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

จึงขอฝาก กรธ. หวังว่าจะทำกฎหมายดังกล่าว ให้ศักดิ์สิทธิ์ เข้มขัน สอดคล้องร่างรัฐธรรมนูญ

## ● ค้านให้อำนาจปธ.สภาถกข้อกล่าวหาป.ป.ช.

นายองอาจกล่าวต่อว่า นอกจากนี้เห็น ว่า ควรมีการปรับแก้มาตรา 232 ของร่าง รัฐธรรมนูญ ซึ่งได้บัญญัติให้ ส.ว. ส.ส. หรือ สมาชิกของทั้ง 2 สภาจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง 2 สภา หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อย กว่า 2 หมื่นคน มีสิทธิเข้าชื่อกล่าวหากรรมการ ป.ป.ช. ผู้ใดกระทำการตามมาตรา 230 (1) คือพฤติการณ์ร้ายผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจใช้หน้าที่และอำนาจ ขัดต่อบทบัญญัติ แห่งรัฐธรรมนูญ หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้ยื่นเรื่องต่อ ประธานรัฐสภา พร้อมด้วยหลักฐานตามสมควร เมื่อประธานรัฐสภาเห็นว่ามีความผิดสงสัย ว่ามีการกระทำความผิดกล่าวหา ให้ประธาน รัฐสภาดำเนินการส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ หรือประธานศาลฎีกาดำเนินการตามกฎหมาย ต่อไป

“เราไม่ควรให้ประธานรัฐสภาคนเดียว มีหน้าที่พิจารณาเรื่องข้อกล่าวหา ป.ป.ช.ว่า มีความผิดตามกฎหมายข้อใด ผมคิดว่าเรื่อง นี้ควรให้มีการพิจารณาเป็นองค์คณะจากภาค ส่วนต่างๆ กรธ.อาจพิจารณาเป็น 3 หรือ 5 คน น่าจะเหมาะสมกว่า เพราะถ้าให้ประธาน รัฐสภาพิจารณาคนเดียว เบื้องต้นก็จะส่งให้ ศาลรัฐธรรมนูญหรือประธานศาลฎีกา อาจมีการ วิ่งเต้นให้ประธานรัฐสภาพิจารณาว่า กรรมการ ป.ป.ช.ที่ถูกกล่าวหา ไม่มีหลักฐานเพียงพอเสีย ตั้งแต่ต้น ประธานรัฐสภาคนเดียวอาจวินิจฉัย เบื้องต้นได้เลยว่า ที่ ส.ส. ส.ว. หรือประชาชน ลงชื่อกล่าวหากรรมการ ป.ป.ช.ว่าไม่มีมูล ก็ จบไม่ต้องส่งต่อให้ใครทั้งสิ้น ผมคิดว่ามันไม่น่า จะถูกต้องที่ให้คนคนเดียวมาพิจารณา เพราะ ประธานรัฐสภาที่ขึ้นมาเป็นได้ เพราะมีเสียงข้าง มากในสภา เกี่ยวข้องกับรัฐบาล ทำให้สามารถ มองต่อไปได้ว่า ถ้าคนของรัฐบาลถูกกล่าวหา ส่งเรื่องไป ป.ป.ช. และ ป.ป.ช. ก็กำลังถูกกล่าว หาเช่นเดียวกัน อาจจะมีการฮั้วหรือสมรู้ร่วมคิด กัน ที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาข้อกล่าวหาด้วยความ เป็นธรรมได้ กรธ.จึงควรพิจารณาปรับแก้ ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ตรงนี้ถือเป็นหัวใจของการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต” นายองอาจ กล่าว และว่า ส่วนการพิจารณารับหรือไม่รับร่าง รัฐธรรมนูญนั้น ต้องพิจารณาร่างฉบับสมบูรณ์

ที่จะออกมาในวันที่ 29 มีนาคมนี้ ถึงตรงนั้น จะชัดเจนยิ่งขึ้นว่า ร่างจะผ่านประชามติหรือไม่

## ● แฉแยกแยะความเห็นอคติ-สร้างสรรค

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองหัวหน้าพรรค ประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “จรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ Aoodda” ว่า การออก มาแถลงของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ใน ช่วงวันสองวันนี้ว่าพร้อมจะนำความเห็นของฝ่าย ต่างๆ ไปปรับแก้ในประเด็นการให้หลักประกัน สิทธิเสรีภาพของประชาชนและชุมชน ไม่น้อย ไปกว่าที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปี 50 กับการ แสดงท่าทีจะเร่งรัดการร่างกฎหมายลูก ให้เสร็จ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในโรดแมพ ถือได้ว่า เป็นการส่งสัญญาณที่ดีว่า กรธ.ยังพร้อมรับฟัง ความเห็นจากฝ่ายต่างๆ อยู่ และได้มีมติคณะ ปรึกษารับไปเสียทั้งหมด ส่วนที่ด้านลบของ กรธ. ต่อฝ่ายการเมือง ที่มีออกมาให้เห็นอยู่บ่อยครั้งนั้น ก็ขอให้ข้อคิดว่าควรจะได้รับการแยกแยะไตร่ตรอง ว่า ความเห็นใดเป็นความเห็นในทางอคติ ความ เห็นใดเป็นความเห็นในทางสร้างสรรค์ของฝ่าย ปฏิบัติที่ตั้งอยู่บนความปรารถนาดี โดยประสงค์ ให้รัฐธรรมนูญที่ออกมาเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุด เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง ซึ่งหาก กรธ.สามารถแยกแยะและพร้อมรับฟังในส่วน ที่เป็นความเห็นในทางสร้างสรรค์ ก็จะช่วยให้ รัฐธรรมนูญเข้าสู่รูปเ้ารอยและเป็นที่ยอมรับได้ มากขึ้น

## ● รับระบบใหม่อาจทำพรรคเล็กเสียเปรียบ

นายอมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษก กรธ. กล่าว ถึงกรณีที่มีข้อวิพากษ์วิจารณ์ระบบเลือกตั้ง ในร่างรัฐธรรมนูญร่างแรก ที่ระบุว่าจะทำให้ พรรคการเมืองขนาดเล็กเสียเปรียบในการเลือก ตั้ง เนื่องจากไม่มีพื้นที่จะสามารถส่งผู้สมัครใน แบบแบ่งเขตให้เพียงพอต่อการนำไปคำนวณ คะแนนผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือก ตั้งเป็น ส.ส.ได้ ว่า กรธ.ไม่ปิดกั้น พร้อมรับ ฟังความคิดเห็นเสมอ ถ้าหากเป็นเรื่องที่มีผล กระทบจริงๆ ก็พร้อมจะหาทางแก้ไขได้ ยอมรับ ว่าการวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นดังกล่าวนี้มีมูลอยู่ ส.ส.จะได้คะแนนจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต นำมาคำนวณรวมกับคะแนนที่ได้ ส.ส.บัญชี รายชื่อ ถ้าลงสมัครแบบแบ่งเขตน้อยก็ได้น้อย แต่ กรธ.ก็มองว่าถ้ากำหนดกฎเกณฑ์แบบนี้จะ มีประโยชน์ตรงที่ทำให้พรรคการเมืองขนาดเล็ก จะเร่งสร้างเนื้อสร้างตัวจนขยายพัฒนาให้เป็น พรรคการเมืองขนาดใหญ่ได้มากขึ้น จนเป็นที่ ยอมรับของประชาชน



“พรรคการเมืองขนาดใหญ่อย่างพรรคเพื่อไทย และพรรคประชาธิปัตย์ ก็เริ่มต้นมาจากการเป็นพรรคการเมืองขนาดเล็กเช่นกัน” โฆษก กรธ. กล่าว

## ● คสช.ชู้ย้ายชรก.ประเมินไม่ผ่าน

จากกรณีหัวหน้า คสช.ออกคำสั่งที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยคำสั่งดังกล่าวจะมุ่งไปที่ประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจำหรืองานตามหน้าที่ปกติ และปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ นโยบาย หรือภารกิจที่มอบหมายเป็นพิเศษแก่บางหน่วยงานหรือข้าราชการบางตำแหน่งหน้าที่ เช่น ภารกิจในการปฏิรูปการสร้างความปรองดอง การแก้ปัญหาสำคัญเฉพาะเรื่อง โดยกระทรวงเศรษฐกิจหลายกระทรวงตกเป็นเป้าตามคำสั่งดังกล่าวเนื่องจากหลายเรื่องที่เป็นนโยบายสำคัญและปัญหาเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไข แต่พบว่ายังเป็นไปอย่างล่าช้า

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เตรียมเรียกข้าราชการกระทรวงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งหัวหน้า คสช. ซึ่งคำสั่งดังกล่าวเป็นมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการดั้นด้นตระหนกและสับสนเกี่ยวกับรายละเอียดของการประเมินผลการทำงานของข้าราชการ ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คงต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการทั่วไป จึงได้ประเมินผลการทำงานก่อนที่จะประเมินเสนอรัฐบาลตามฤดูกาลในเดือนตุลาคม 2559

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวต่อว่า มาตรการที่ออกมาตามประกาศ คสช.ในช่วงนี้ถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการ แต่ต้องเร่งสร้างความเข้าใจว่า การดำเนินการของ คสช.ไม่ได้ออกมาเพื่อทำลายขวัญและกำลังใจของคนทำงาน แต่เป็นการเร่งให้คนที่ต้องรับผิดชอบในการปฏิรูปประเทศในส่วนของตนเองเร่งบูรณาการร่วมกันในการทำงาน โดยหากประเมินรอบแรกในเมษายนนี้เสร็จแล้วพบว่า ต้องมีการโยกย้าย หรือจำเป็นต้องโยกย้ายข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ ก็จะไม่รอประเมินในรอบสองและคำสั่งให้มีการโยกย้ายนอกฤดูกาลทันทีไม่ต้องรอเดือนกันยายนเพื่อประเมินใหม่และย้ายจริงตุลาคม เพื่อให้งานเดินหน้าได้เร็วขึ้น”

## ● พาณิชย์จับตาชรก.เกี่ยวร่างรื้อรัฐบาลใหม่

มีรายงานว่า กระทรวงพาณิชย์ถือเป็นอีกหน่วยงานที่ถูกจับตามาก เนื่องจากมีทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเฉพาะหน้าและนโยบายขับเคลื่อนปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ระดับรัฐมนตรีมองว่าการทำงานของข้าราชการระยะหลังได้กลายเป็นปัญหากับรัฐบาลมาก ซึ่งต่างจากเมื่อครั้งที่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาใหม่ๆ ข้าราชการจะให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นอย่างดีในทุกภาคส่วน ทุกระดับ

“ช่วงแรกๆ ข้าราชการทำงานเป็นทีมกระตือรือร้นที่จะทำงานร่วมกัน แต่พอช่วงหลังๆ กลายเป็นเกี่ยวร่าง สั่งอะไรลงไปไม่ค่อยมีการตอบรับเท่าที่ควร สิ่งที่เกิดขึ้นในกระทรวงอาจเป็นเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นปลายรัฐบาลแล้วก็ได้ คิดว่าอย่างไรเดี๋ยวการเมืองก็เข้ามาแทน อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นจากความไม่ร่วมมือของข้าราชการในกระทรวงพาณิชย์ ทำให้การทำงานยากลำบากขึ้น บางครั้งสั่งอะไรไปก็ไม่ค่อยจะได้ผลลัพธ์กลับมา ยิ่งเป็นข้าราชการระดับสูงเวลานี้ดูเหมือนจะเฉื่อยชาเสียมากกว่า คงคิดว่าอีกไม่นานก็ต้องเปลี่ยนรัฐบาล หากทำไปแล้วไม่รู้ว่รัฐบาลใหม่มาจะทำอย่างไร ยิ่งใกล้หมดวาระของรัฐบาลการทำงานยิ่งยากมากขึ้น ข้าราชการ

## ● คมนาคมขาดกำลังคนขับเค็ลื่อน

สำหรับกระทรวงคมนาคม ถือว่าเป็นหน่วยงานสำคัญ เนื่องจากรัฐบาลสั่งดำเนินโครงการขนาดใหญ่ด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ กระทรวงคมนาคม โดยปัญหาสำคัญของการแก้ปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า แม้ว่รัฐบาลจะกำหนดกรอบเวลา แต่ในทางปฏิบัติยังถือว่าล่าช้า อย่างเช่นกรณีแผนปลดล็อกองแดงจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ไอเคโอ) ซึ่ง คสช.ต้องใช้คำสั่งตามมาตรา 44 แก้ปัญหา แต่ก็ยังไม่สามารถเร่งรัดได้เร็วนัก โดยความล่าช้าที่เห็นได้ชัดก่อนหน้านี้ คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ กระทั่งมีการเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจใหม่ มี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เข้ามาดูแลและได้เร่งให้กำหนดกรอบเวลาให้ชัดเจน เนื่องจากโครงการของกระทรวงคมนาคมเป็นโครงการให้เงินลงทุนสูงและรัฐบาลต้องการให้การลงทุนจากภาครัฐ สร้างความเชื่อมั่น

แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคมกล่าวว่า

ปัญหาใหญ่ของกระทรวงคมนาคม คือ หลายส่วนงานไม่มีกำลังคนเพียงพอ เมื่อเทียบกับนโยบายเร่งด่วนในหลายเรื่อง ทำให้งานมีความล่าช้า อีกทั้งเป็นเรื่องของโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เวลา และเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับบริหารหลัง คสช.เข้ารับบริหารประเทศ

## ● ชี้ปชช.ไม่เชื่อมั่นการเมืองวิจารณ์รธน.

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,348 คน กรณีประชาชนกับกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ ระหว่างวันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2559 สรุปผลได้ดังนี้

1.ประชาชนคิดอย่างไรที่ “นักการเมือง” ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การร่างรัฐธรรมนูญ อันดับ 1 เกี่ยวข้องกับนักการเมืองโดยตรง เป็นเรื่องผลประโยชน์ การได้เปรียบเสียเปรียบ 75.05% อันดับ 2 เป็นเรื่องปกติ เป็นสิทธิที่สามารถกระทำได้แต่จะต้องอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม 62.58% อันดับ 3 ขอให้นักการเมืองแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ตนเป็นประโยชน์ สร้างสรรค์และบริสุทธิ์ใจ 58.35% อันดับ 4 ควรรับฟังและนำมาพิจารณาถึงผลดี-ผลเสีย เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 49.48% อันดับ 5 รู้สึกเบื่อหน่าย มีแต่ความวุ่นวาย ก่อให้เกิดความขัดแย้งแตกแยก 44.54%

2.ประชาชนเชื่อคำวิพากษ์วิจารณ์ของ “นักการเมือง” ที่ออกมาพูดเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญมากน้อยเพียงใด อันดับ 1 ไม่ค่อยเชื่อ 43.48% เพราะเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัว พุดจากมุมมองของตนเอง เป็นห่วงเรื่องผลประโยชน์ทางการเมือง ฯลฯ อันดับ 2 ไม่เชื่อ 25.96% เพราะการเมืองเป็นเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์ กล่าวการได้เปรียบเสียเปรียบกันมากกว่า ฯลฯ อันดับ 3 ค่อนข้างเชื่อ 22.40% เพราะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ นำเชือถือ ติดตามการร่างรัฐธรรมนูญมาโดยตลอด ฯลฯ อันดับ 4 เชื่อมาก 8.16% เพราะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์รู้และเข้าใจปัญหาบ้านเมืองเป็นอย่างดี ชี้ให้เห็นข้อดี-ข้อเสียของกฎหมาย ฯลฯ

3.ประชาชนเชื่อหรือเห็นด้วยกับการวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญของนักการเมืองที่ชื่นชอบมากน้อยเพียงใด อันดับ 1 ไม่ค่อยเชื่อ 36.87% เพราะเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีการเมืองออกมาวิพากษ์วิจารณ์ รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก ฯลฯ อันดับ 2 ค่อนข้างเชื่อ 30.50% เพราะเป็นคนแก่ มีความรู้ความสามารถ คนส่วนใหญ่



ให้การยอมรับ มีประสิทธิภาพทางการเมืองมานาน ฯลฯ อันดับ 3 ไม่เชื่อ 22.00% เพราะเป็นเกมการเมือง เป็นบทบาทของนักการเมืองอย่างหนึ่งที่จะต้องออกมาสร้างกระแส ฯลฯ อันดับ 4 เชื่อมาก 10.63% เพราะรู้สึกชื่นชอบและเชื่อมั่นในตัวท่าน เป็นผู้ท่หวังดี อยากเห็นบ้านเมืองเจริญก้าวหน้า ฯลฯ

4.ประชาชนเชื่อบุคคลหรือหน่วยงานใดที่ท่พิทักษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ อันดับ 1 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 77.06% อันดับ 2 นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 74.59% อันดับ 3 นักวิชาการ/อาจารย์ด้านนิติศาสตร์/ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 66.47% อันดับ 4 ผู้อาวุโสทางการเมือง/หัวหน้าพรรคการเมือง/ตัวแทนพรรคการเมือง 64.12% อันดับ 5 ข้าราชการทางการเมือง/สนช./ส.ปช. 59.41%

## ● ป.ป.ท.จ่อประสานสตง.สอบท.ใช้งบ

นายประยงค์ ปรีชาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ในฐานะเลขาธิการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอจช.) กล่าวถึงกรณีการใช้งบประมาณ 1.8 ล้านบาท ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ทท.) ในการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมามีว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ติดตามดูตามอำนาจหน้าที่อย่างใกล้ชิด เบื้องต้น ป.ป.ท.ดูในประเด็นว่ามีกรทุจริตหรือไม่ ส่วนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จะดูว่าการใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าหรือไม่ ผิดระเบียบซึ่งผู้บังคับบัญชาต้องดำเนินการกับผู้ทำผิดระเบียบหรือไม่ หากหัวหน้าส่วนราชการไม่ดำเนินการ จึงจะเข้าข่ายที่ ป.ป.ท.ต้องเข้าไปดำเนินการ

ด้าน นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ได้รับทราบประเด็นที่นำเสนอผ่านทางสื่อมวลชน ตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้ว และขอชี้แจงว่า ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานซึ่งกระทรวงอยู่ระหว่างทำการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ รมว. ท่องเที่ยวและกีฬา และตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น จึงถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ควบคู่พร้อมกันไปกับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง และเชิญสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย เพื่อให้กรจัดงานในครั้งนี้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไปยังประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานมากถึงประมาณ 580 คน ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสามารถรองรับการประชุมจัดงานได้เพียงประมาณ 250 คน จึงมีข้อจำกัดในเรื่องสถานที่และบุคลากร จึงจำเป็นต้องจ้างเอกชน ซึ่งเป็นมืออาชีพและมีความพร้อมในด้านกรจัดงานและจัดประชุมมาดำเนินการในครั้งนี้

สำหรับงบประมาณที่ใช้ในการประชุมจัดงานได้รับรายงานในเบื้องต้นว่ามีกรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และมีกรเจรจาต่อรองกับบริษัทเอกชนแล้ว ทราบว่า เบื้องต้นบริษัทเสนอราคาประมาณ 1.8 ล้านบาท ซึ่งไม่เกินราคากลาง แต่มีกรเจรจาต่อรองลดลงเหลือประมาณ 1.5 ล้านบาท อย่างไรก็ดีตาม รายละเอียดเรื่องค่าใช้จ่ายจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างถี่ถ้วน เพื่อชี้แจงให้ทราบทั่วกันโดยเร็ว หากพบว่าผู้กระทำผิดก็จะต้องมีการลงโทษตามระเบียบของทางราชการต่อไป

“ผมขอยืนยันว่า การใช้จ่ายเงินงบ

ประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทุกบาททุกสตางค์ในยุคที่ผมเป็นปลัดกระทรวงจะต้องเป็นไปอย่างคุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามนโยบายรัฐบาล” นายพงษ์ภาณุ กล่าว

## ● “ไก่อู”เมินพท.จัสสอบใช้งบรับนายกฯ

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิเสธที่จะตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงกรณีที่น่ายเรื่องไกรถิกิจวิวัฒน์ คณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย ระบุว่า การใช้งบประมาณ 1.8 ล้านจัดการประชุมต้อนรับนายกรัฐมนตรีของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นการใช้งบประมาณไม่เหมาะสม พร้อมเสนอให้มีการตรวจสอบการใช้งบประมาณการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง ย้อนหลังตั้งแต่รัฐบาลเข้ามา โดย พล.ต.สรรเสริญยืนยันว่า

“ต้องจ่านำข่าวใช้หรือไม่ถึงจะเหมาะสม ผมไม่ขอตอบเรื่องดังกล่าว เพราะได้พูดไปแล้วก่อนหน้านี้ และขอให้ทุกคนมองอย่างรอบด้าน มองด้วยว่า ที่ผ่านมามีกรท่องเที่ยวทำเงินเข้าประเทศจำนวนเท่าไร อีกทั้งจุดประสงค์ของการจัดแสดงนิทรรศการก็เพื่อให้สื่อมวลชนดูและขยายผล ไม่ใช่จัดแสดงให้นายกฯ ดู แต่นายกฯ เป็นเพียงพิธีเซ็นเตอร์เท่านั้น สิ่งที่จะสะท้อนสังคมต้องเป็นกรจกบานใหญ่ๆ ต้องมองสังคมให้รอบด้าน อย่างมองเพียงว่าใช้งบไปเท่าไร คุ้มค่าหรือไม่ ผมมีความรู้สึกถ้าเป็นกรจกเงาที่สะท้อนสังคม มันต้องเป็นกรจกบานใหญ่ ถ้าเป็นกรจกบานเล็กๆ มันได้แค่ดูผิว ดูขนคิ้ว ดังนั้นคุณจะเป็นกรจกบานเล็กที่ดูแค่ผิว หรือเป็นกรจกบานใหญ่ที่ดูทั้งตัว” พล.ต.สรรเสริญ กล่าว



# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: จันทร์ 8 กุมภาพันธ์ 2559

ปีที่: 25

ฉบับที่: 9203

Col.Inch: 16.77

Ad Value: 18,447

ภาพขาว: แฉะน้ำ

หน้า: 8(บนขวา)

PRValue (x3): 55,341

คลิป: ขาว-ดำ



**แนะนำ** - พล.อ.ประสพ สุภเกษตร เลขาธิการรมว.เกษตรและสหกรณ์ และ อุตสาหกรรมิทราณนท อธิบติกรมปลุสัศตว์ ร่วมกับภาคเอกชน อาทิ ซีพีเอฟ (ประเทศไทย), เบทาโกร, บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์, เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทลล์, เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเต็ม, สยาม แม็คโคร, เดอะ มอลล์ กรุ๊ป ฯลฯ แนะนำการเลือกซื้อสินค้าปลุสัศตว์ปลอดภย ด้วยการสังเกตตราสัญลักษณ์ ปลุสัศตว์ OK แก่ประชาชนในงาน “เมื่อสัศตว์ปลอดภย ใส่ใจผู้บริโภค ปลุสัศตว์ OK”

# ยกกระดับมาตรฐานปลาร้าไทย

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าขณะนี้ปลานิลของไทยเป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 200,000 ตันต่อปี คิดเป็น 4% ของผลผลิตโลก ซึ่งเป็นอันดับ 5 ของโลก ส่วนใหญ่จะใช้ในการบริโภคภายในประเทศ ส่งออกเพียง 10% จากจำนวนฟาร์มเลี้ยงประมาณ 280,000 ฟาร์ม และมีจำนวนฟาร์มเพียง 1% ที่ได้รับมาตรฐานสินค้า GAP ซึ่งส่วนใหญ่เน้นการผลิตเพื่อการส่งออก โดยกรมประมงได้มีมาตรฐานขั้นปลอดภัย (Safety level) สำหรับฟาร์มที่ผลิตเพื่อบริโภคในท้องถิ่นด้วย

สำหรับปัญหาและอุปสรรคในการผลิตปลานิล คือ การขาดลูกพันธุ์ในช่วงฤดูกลาด ดังนั้น จึงต้องเร่งปรับปรุงพันธุ์ปลานิลที่มีคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริมการทำฟาร์ม GAP ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก ส่วนสถานการณ์การผลิตการค้าปลานิลในปี 59 นั้นคาดว่าจะไม่แตกต่างจากปี 58 เนื่องจากผลกระทบภัยแล้งต่อเนื่อง ด้านการบริหารจัดการสินค้าปลานิล ได้มีการผลิตลูกพันธุ์ปลาคุณภาพ 1.2 ล้านตัว และแนะนำเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งรวบรวมรายชื่อโรงงานผลิตปลาร้าที่ขาดแคลนวัตถุดิบ เพื่อเป็นข้อมูลเชื่อมโยงไปยังกลุ่มผู้เลี้ยงเพื่อนำไปกำหนดแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พิจารณาความเป็นไปได้ในการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรปลาร้า.